

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๒๒๒/๕๗-๖๐
วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑. การประชุม ครม. โดยมี นรม.เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๐ มีเรื่องของ พม. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" ของ กมธ.สังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. - ประเด็นสำคัญที่กระทรวงควรรับทราบและดำเนินการ อาทิ <ul style="list-style-type: none"> - การเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ ของ นรม. ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี - นรม. เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ - เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้โทรศัพท์ถึง นรม. ชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นไปด้วยดี โดย นรม.ยังได้กล่าวขอบคุณและตอบรับคำเชิญเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี และได้กล่าวเชิญประธานาธิบดีเยือนไทยในโอกาสที่สะดวก - การจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถช่วยลดการใช้งบประมาณประเทศได้เป็นอย่างมาก - กำชับการใช้งบประมาณมิให้เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่มีมาตรฐานการผลิตครูและการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคล จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยคำนึงถึงสภาวะครอบครัวเป็นสำคัญด้วย - การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย - ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการชี้แจงผลการดำเนินงานของ คสช.ในรอบ ๓ ปี 	ทุกหน่วยงาน
	๒. ขอให้ติดตามสถานการณ์ทางสังคมในประเด็น กรณีการค้ามนุษย์ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และโครงการจัดหาเรือดำน้ำ รุ่นหยวนคลาส เอส 26 ที (Yuan Class S26T) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	ทุกหน่วยงาน
	<p>๓. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ</p> <p>๓.๑ การปฏิบัติการข่าวสารของกระทรวง</p> <p>๓.๒ กรณี กสทช.อนุมัติระบบโทรศัพท์ใช้สาย ๑๓๐๐ ฟรี จึงขอให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และสามารถเข้าถึงบริการต่อไป</p> <p>๓.๓ การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระหว่าง กคช.และ กฟผ. ขอให้ขยายผลการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๓.๔ นโยบายประชารัฐนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป</p> <p>๓.๕ การแก้ไขปัญหาคันเรื้อรังและคนขอทาน</p> <p>๓.๖ โครงการฝึกสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาและการเตรียมความพร้อมการจัดคอนเสิร์ต S2S : Light of Love</p> <p>๓.๗ กรณี คณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมหารือการก่อสร้างและการตกแต่งอาคารกระทรวงหลังใหม่ ขอให้รายงานผลความก้าวหน้าในการประชุม ศปก.พม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและวางแผนร่วมกันต่อไป</p> <p>๓.๘ ในช่วงนี้ รมว.พม. จะขอประเมินผลผู้บริหาร ในเรื่องความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความซื่อสัตย์ในการทำงาน ภาวะผู้นำ แผนการปฏิบัติงาน การดูแลบุคลากรในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สถานที่สะอาด ระเบียบร้อย และการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ</p>	<p>สป.</p> <p>สป.</p> <p>กคช.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พส.</p> <p>พก.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๒๐๕๔ ๘๒ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

พิชชาภรณ์
(นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๓ พ.ค. ๒๕๖๐

รัชฎา
(นางสาวรัชฎา สุบรรณเสนีย์)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๓ พ.ค. ๒๕๖๐

เพ็ญ *ทนงค์* *สงอร*
๒๕, ๓๐, ๓๐๗, ๓๐๗, ๓๐๗
เพื่อไปภาคสนาม
๓ พ.ค. ๖๐